

BÁO CÁO
kết quả thực hiện Quy định số 02-QĐ/HU, ngày 24/9/2018
của Ban Thường vụ Huyện ủy

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 158-KH/HU, ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư; Quy định số 02-QĐ/HU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản; Quyết định số 1848-QĐ/HU, ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân công các Tổ dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thôn, bản, Tổ dân phố trên địa bàn huyện; Công văn số 1027-CV/HU, ngày 27/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 02-QĐ/HU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả hoạt động của các Tổ dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư, như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Trách nhiệm và quyền hạn của các Tổ huyện dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thôn, bản, Tổ dân phố (khu dân cư)

Cùng với Đảng ủy các xã, thị trấn nắm tình hình, đốc đốc, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, Tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn xã, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, giúp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham gia ý kiến với chi bộ khu dân cư trong việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp xã và nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên.

Đã thực hiện việc dự, theo dõi, hướng dẫn nội dung sinh hoạt ở các chi bộ khu dân cư được phân công phụ trách. Hướng dẫn quy trình, phương thức tiến hành sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn chi bộ nơi được phân công dự thực hiện theo quy định.

Thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ được phân công dự sinh hoạt.

Thông qua dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở; giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm cá nhân trên lĩnh vực công tác được phân công.

Có ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ với cấp ủy cấp trên trong công tác đánh giá, xếp loại chi bộ hằng năm.

Kịp thời báo cáo các vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh, báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của đảng bộ xã được phân công phụ trách với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy theo quy định.

2. Chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của các Tổ huyện dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Các Tổ đã chủ động họp và phân công các thành viên trong Tổ dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở từng chi bộ thôn, bản. Các thành viên trong Tổ bố trí thời gian đi dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình triển khai, Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy tại các chi bộ, đảng bộ được phân công phụ trách.

Các đồng chí được phân công dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư đa số định kỳ mỗi quý ít nhất 01 lần dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn được phân công phụ trách để theo dõi, hướng dẫn.

Các Tổ thường xuyên trao đổi với Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với chi bộ thôn, bản.

Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn kịp thời báo cáo với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã và thường xuyên cung cấp thông tin, các chủ trương, định hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương với đồng chí Tổ trưởng các Tổ dự, hướng dẫn, theo dõi sinh hoạt chi bộ khu dân cư.

Đảng ủy các xã, thị trấn giới thiệu các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư.

3. Về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy, Tổ chức đảng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và Tổ chức thực hiện qua đó chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ đã có chuyển biến tích cực hơn, công tác chuẩn bị nội dung và tiến hành các bước sinh hoạt chi bộ đã bám sát Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chế độ sinh hoạt được duy trì theo quy định của Điều lệ

Đảng, quy chế làm việc của chi bộ; thời điểm Tổ chức sinh hoạt thực hiện theo Quy định số 03-QĐi/HU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Hằng tháng các chi bộ sau khi Tổ chức sinh hoạt đã tiến hành chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 14-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Các Tổ huyện về cơ bản đã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ năm 2023 về hoạt động của Tổ theo Quy định số 02-QĐi/HU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản.

5. Những kiến nghị, đề xuất của các Tổ huyện (tổng hợp từ báo cáo hoạt động của Tổ năm 2023)

Tính đến ngày 13/12/2023, có 17/17 Tổ huyện có báo cáo gửi về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy). Qua tổng hợp báo cáo của các Tổ huyện có 21 khó khăn, vướng mắc (trong đó 3 khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Tổ huyện; 18 khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Đảng ủy xã); 14 kiến nghị, đề xuất (trong đó 5 kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền của Huyện ủy; 9 kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của Đảng ủy xã).

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm, kết quả nổi bật

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt việc thực hiện các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các cấp ủy, Tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong huyện nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy, các Tổ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đã chủ động hướng dẫn cụ thể hoạt động của chi bộ; thường xuyên, sâu sát nắm bắt tình hình, Tổ chức các cuộc kiểm tra thường xuyên, chuyên đề để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là các thôn, bản, Tổ dân phố ở các xã, thị trấn vùng thấp; chế độ sinh hoạt, thời điểm sinh hoạt cơ bản đảm bảo theo quy định.

2. Hạn chế, tồn tại

2.1. Đối với Đảng ủy các xã, thị trấn

- Một số đảng ủy xã chưa lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ chuyên đề hằng quý (đa số chi bộ thôn, bản của các xã chưa thực hiện sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo Hướng dẫn số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); chưa thực hiện kiểm tra, giám sát 100% các

chi bộ trực thuộc đảng bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 158-KH/HU, ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư; chưa gửi báo cáo của Đảng ủy (bằng văn bản) định kỳ hằng tháng với đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách Đảng bộ.

- Nhiều đồng chí Đảng ủy viên cấp xã chưa làm tốt việc hướng dẫn, thâm định về nội dung, các bước tiến hành, chấm điểm một buổi sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 03 và Quy định số 14 của Tỉnh ủy.

- Thời gian tổ chức sinh hoạt, nội dung, việc điều hành, chấm điểm một buổi sinh hoạt chi bộ (gồm sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề) ở một số chi bộ thôn, bản chưa đảm bảo theo các hướng dẫn, quy định của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

2.2. Đối với các Tổ huyện

- Một số đồng chí thành viên Tổ huyện chưa dành thời gian ít nhất 01 lần/quý xuống dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư theo sự phân công của Tổ trưởng.

- Một số Tổ huyện chưa kịp thời gửi báo cáo hoạt động của Tổ năm 2023 về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy).

2.3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại

- Một số đảng ủy xã chưa bám sát Kế hoạch số 158-KH/HU, ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư; Quy định số 02-QĐi/HU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ; Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt cho bộ; Kế hoạch số 251-KH/HU, ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2023;... để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy chưa đảm bảo số lượng 100% chi bộ trực thuộc; chưa quan tâm thực hiện tốt việc gửi báo cáo của Đảng ủy hằng tháng cho đồng chí BCH, BTV Huyện ủy phụ trách xã.

- Công tác phối hợp giữa đảng ủy các xã với các Tổ huyện trong việc trao đổi thông tin, lịch sinh hoạt chi bộ thôn, bản hằng tháng có lúc chưa nhịp nhàng và kịp thời.

- Thường trực Đảng ủy các xã chưa quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ trực thuộc, nhất là chi bộ thôn, bản về lựa chọn, xây dựng nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý.

- Một số đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã, thị trấn chưa dành thời gian nghiên cứu các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Một số đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ khu dân cư có tuổi đời cao, trình độ văn hóa chưa hết cấp 2, chuyên môn chưa qua đào tạo, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổng hợp đối với hoạt động của ban quản lý và các chi hội đoàn thể thôn, bản chưa toàn diện; bên cạnh đó đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ thôn, bản cũng chưa thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ bí thư, phó bí thư chi bộ hoạt động.

- Một số đồng chí thành viên Tổ huyện kiêm nhiệm nhiều chức vụ, bận việc chuyên môn chưa bố trí đi dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư theo sự phân công của Tổ trưởng. Trong năm một số Tổ huyện có sự biến động, giảm hụt thành viên do điều chuyển công tác mới.

III- MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2024

Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ huyện, các Đảng ủy xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ huyện, các Đảng ủy xã, thị trấn thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư; thực hiện nghiêm túc Quy định số 02-QĐi/HU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các cấp được phân công dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư; các Tổ huyện và Tổ xã được phân công dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư phải nắm vững các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm chế độ làm việc định kỳ mỗi quý ít nhất 01 lần dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc địa bàn được phân công phụ trách. Đảng ủy các xã, thị trấn ngay từ đầu năm 2024 phải bám sát các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy để xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp mình trong công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra giám sát,...

3. Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin, các chủ trương, định hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương với các Tổ huyện nhằm tạo sự đồng thuận, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư trong tình hình mới. Hằng tháng, đảng ủy các xã, thị trấn báo

cáo (bằng văn bản) với đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở theo đúng Quy định số 02-QĐi/HU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Cuối năm 2024, các Tổ huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Quy định số 02-QĐi/HU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy một cách kịp thời, nghiêm túc.

Trên đây, là báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy về kết quả thực hiện Quy định số 02-QĐi/HU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c),
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các Ban Đảng huyện, Văn phòng Huyện ủy,
- Các Tổ huyện dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Lưu Ban Tổ chức Huyện ủy.



Trương Xuân Việt